

BÁO CÁO

Tiếp thu, giải trình kết quả thẩm tra Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đắk Tô

Kính gửi: Hội đồng Nhân dân huyện khóa XIII.

Căn cứ Báo cáo số /BC-HĐND, ngày /4/2021 của HĐND huyện về thẩm tra Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đắk Tô,

UBND huyện Đắk Tô báo cáo tiếp thu, giải trình các nội dung HĐND huyện đề nghị làm rõ trong Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 như sau:

I. Về nội dung Tờ trình, Đề án của UBND huyện

1. Đề nghị xem xét điều chỉnh lại nội dung hỗ trợ và kinh phí thực hiện cho phù hợp giữa Tờ trình, Đề án và phụ biểu kèm theo¹.

- UBND huyện tiếp thu, chỉ đạo cơ quan tham mưu chỉnh sửa số liệu kinh phí thực hiện tại Đề án đồng nhất với phụ biểu kèm theo Đề án.

- UBND huyện báo cáo làm rõ trong Đề án có 08 nội dung hỗ trợ nhưng trong phụ biểu kèm theo có 07 nội dung hỗ trợ như sau: Trong phụ biểu nội dung hỗ trợ “*chứng nhận vùng sản xuất nông nghiệp tốt*” đối với cây ăn quả, mắc ca, dược liệu được gắn với nội dung “hỗ trợ cây giống để hình thành vùng (*cánh đồng lớn*) sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung đối với cây ăn quả, mắc ca, dược liệu”. UBND huyện tiếp thu và chỉ đạo tách ra thành 08 nội dung hỗ trợ trong phụ biểu để thuận tiện trong quá trình theo dõi, giám sát.

2. Một số mục tiêu của Đề án trong giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 khá cao và rất khó thực hiện. Đề nghị phân tích làm rõ và tính khả thi của các chỉ tiêu: cây ăn quả, mắc ca, dược liệu, trang trại chăn nuôi, trồng rừng... Trên cơ sở đó, điều chỉnh lại các chỉ tiêu cho phù hợp, tính toán xác định lại tổng nhu cầu vốn thực hiện và đề ra các giải pháp phân đầu thực hiện đạt mục tiêu đề ra.

- UBND huyện báo cáo làm rõ như sau: Các mục tiêu của Đề án cơ bản thực hiện theo chỉ tiêu tại Nghị quyết số 07-NQ/ĐH, ngày 12/8/2020 của Đảng bộ huyện Đắk Tô lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các chỉ tiêu về cây ăn quả, mắc ca dược liệu, trồng rừng sản xuất, cải tạo vườn tạp, cơ quan chuyên

¹ Trong Tờ trình, Đề án có 08 nội dung hỗ trợ nhưng trong phụ biểu kèm theo có 07 nội dung; kinh phí thực hiện Đề án là 158.600 triệu đồng nhưng trong phụ biểu là 157.600 triệu đồng .

môn dựa trên cơ sở chỉ tiêu Nghị quyết số 173/2020/NQ-HĐND, ngày 16/12/2020 của HĐND huyện; Quyết định số 1466/QĐ-UBND, ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Phương án trồng rừng sản xuất giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đăk Tô và mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Đồng thời phân tích rõ một số chỉ tiêu như sau:

+ Đối với chỉ tiêu cây ăn quả: Mục tiêu đến năm 2025 trồng mới 800 ha. Trong đó, tập trung cải tạo vườn tạp ở khu dân cư nông thôn để trồng một số cây ăn quả khoảng 250 ha; tập trung phát triển cây chanh dây có liên kết với các công ty lớn như Công ty DOVECO Gai Lai; Tập đoàn Lộc Trời; Công ty Cổ phần Chanh leo Nafoods -Nghệ An với diện tích khoảng 200 ha; diện tích còn lại khoảng 350 ha tập trung phát triển một số cây mít, sầu riêng, cam quýt được trồng xen ghép trong các vườn cà phê già cỗi, hiệu quả kinh tế thấp và trồng thuần ở những vùng thuận lợi. Như vậy, mục tiêu này có khả năng đạt được.

+ Đối với cây mắc ca: Mục tiêu đến năm 2025 khoảng 500 ha, hiện tại cây mắc ca được tỉnh xác định là cây trồng chính trên địa bàn, trong đó huyện Đăk Tô được xác định là vùng trọng điểm trồng mắc ca; tất cả 9/9 xã thị trấn thuộc huyện Đăk Tô đều trồng được cây mắc ca. Năm 2021, diện tích nông dân đăng ký trồng mới hơn 250 ha, vì vậy chỉ tiêu này khả năng đạt cao.

+ Cây dược liệu: Mục tiêu đến năm 2025 khoảng 700 ha, vùng đất Tây nguyên được xác định là thủ phủ của việc đầu tư, phát triển cây dược liệu của cả nước, nhiều loại cây dược liệu bản địa như gấc, sâm dây, đương quy, đinh lăng, nghệ đen, vàng đắng... được xác định có hàm lượng dược liệu cao hơn các vùng trồng khác trên cả nước; mặt khác tỉnh Kon Tum đang xúc tiến việc kêu gọi đầu tư khu công nghiệp chế biến dược liệu trên địa bàn huyện Đăk Tô.

Hiện tại Tỉnh ủy, UBND tỉnh đang quan tâm và trực tiếp làm việc với Tập đoàn Lộc Trời trong việc nghiên cứu, phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum (*dự kiến trong tháng 5/2021 sẽ có buổi làm việc lần thứ 2 với các địa phương thuộc tỉnh Kon Tum*). Đây là nội dung, chỉ tiêu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh do đó xác định phần đầu 700 ha dược liệu là phù hợp.

+ Phát triển trang trại: Đến năm 2025 xây dựng được ít nhất từ 3 đến 5 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung cơ bản đạt quy mô lớn là đảm bảo tính khả thi vì: Hiện tại, mật độ chăn nuôi tại các vùng trên địa bàn tỉnh đã xấp xỉ vượt mật độ chăn nuôi cho phép tại các vùng theo Luật Chăn nuôi năm 2018 (*các địa phương sẽ hạn chế chăn nuôi*); trong khi đó mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum và huyện Đăk Tô nói riêng chưa đạt 0,2 (*mật độ cho phép là 1*). Do đó, xu hướng các doanh nghiệp sẽ tập trung đầu tư phát triển chăn nuôi về tỉnh Kon Tum, trong đó có huyện Đăk Tô là xu hướng tất yếu. Mặt khác, trong thời gian vừa qua có nhiều doanh nghiệp liên hệ để tìm quỹ đất phát triển chăn nuôi tập trung trên địa bàn huyện.

+ Trồng rừng sản xuất: Mục tiêu đến năm 2025 trồng mới 1.000 ha rừng sản xuất, đây là chỉ tiêu, mục tiêu của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đăk Tô khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định trồng mới 1.000 ha rừng sản xuất². Mặt khác, diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp, nông dân đang sản xuất nông nghiệp, trong đó có đất nương rẫy, trồng sản kém hiệu quả do địa phương quản lý đến năm 2020 là 10.927,82 ha đảm bảo diện tích trồng rừng sản xuất trong giai đoạn 2021-2025 đạt và vượt mục tiêu.

Do đó, để đạt các mục tiêu đề ra, UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn hàng năm xác định, xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể để từng bước xây dựng, đạt mục tiêu đề ra.

3. Về việc hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp phần ngân sách địa phương: Trong điều kiện ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn, đề nghị UBND huyện cần xác định mức hỗ trợ từ ngân sách cho từng nội dung phù hợp với các quy định hiện hành, tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách của địa phương trước khi HĐND huyện xem xét, quyết định.

- UBND huyện báo cáo làm rõ như sau: Các nội dung và mức hỗ trợ được xây dựng trong Đề án đều thấp hơn so với quy định hiện hành và được thuyết minh tại Phụ biểu 3-B kèm theo Đề án. Dự kiến nguồn ngân sách huyện bố trí thực hiện Đề án khoảng 2.800 triệu đồng/năm (*trong đó vốn sự nghiệp hàng năm 1.800 triệu đồng; vốn đầu tư phát triển bố trí cho trồng rừng sản xuất 1.000 triệu đồng*) là phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách huyện và nhu cầu phát triển nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

4. Về giải pháp chủ yếu thực hiện phát triển nông nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, UBND huyện tiếp thu, chỉ đạo cơ quan tham mưu nghiên cứu bổ sung trong Đề án.

II. Về dự thảo Nghị quyết

1. Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị biên tập, sắp xếp lại bố cục, nội dung cho phù hợp với nội dung cơ cấu trong dự thảo Nghị quyết, theo hướng nêu nội dung trọng tâm, chủ yếu của Đề án gồm 05 mục chính sau: Mục tiêu, định hướng, nội dung hỗ trợ, kinh phí thực hiện và giải pháp chủ yếu thực hiện.

- UBND huyện tiếp thu, chỉ đạo cơ quan chính sửa bố cục trong Nghị quyết.

2. Về phần căn cứ trong dự thảo nghị quyết: Đề nghị bổ sung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020 (*có hiệu lực từ ngày 01/01/2021*)

- UBND huyện tiếp thu, chỉ đạo cơ quan chính sửa bổ sung vào Nghị quyết.

²Trang 136 Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đăk Tô lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Đề nghị biên tập đúng tên văn bản Quyết định số 1261/QĐ-UBND, ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về ban hành Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Các căn cứ này không đưa vào Nghị quyết theo Văn bản thẩm định của Phòng Tư pháp huyện tại Báo cáo số 13/BC-PTP, ngày 19/4/2021.

Trên đây là Báo cáo tiếp thu, giải trình các nội dung HĐND huyện đề nghị làm rõ trong Báo cáo thẩm tra Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đăk Tô./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đặng Hoàng Nam

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN ĐẮK TÔ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Số: /BC-HĐND

Đắk Tô, ngày tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

Thẩm tra Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đắk Tô

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015,

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện, trên cơ sở Tờ trình số 23/TTr-UBND, ngày 16/4/2021 của UBND huyện về việc thông qua Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đắk Tô và dự thảo Nghị quyết; Ban Kinh tế - Xã hội đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên.

Trên cơ sở xem xét nội dung Tờ trình, dự thảo Nghị quyết và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. Về nội dung Tờ trình:

1. Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản nhất trí với nội dung Tờ trình, Đề án của UBND huyện Đắk Tô và thống nhất nhận định:

Trong những năm qua, tình hình phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: Tình hình sản xuất nông nghiệp cơ bản đạt chỉ tiêu kế hoạch; chăn nuôi phát triển ổn định; công tác phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi được quan tâm thực hiện. Nhiều công trình thủy lợi tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, chủ động được nước tưới tiêu, tạo điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp. Từng bước hình thành một số vùng liên kết sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm như cà phê, dược liệu, sắn, mía, chanh dây...

Bên cạnh những kết quả đạt được trong phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn vẫn còn một số khó khăn, thách thức: Công tác khuyến nông, cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm; việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất chưa cao; sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, tự phát, chưa có quy hoạch tổng thể; năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh thấp, sản phẩm hàng hóa chưa nhiều; chăn nuôi theo hướng trang trại chưa phát triển; thực hiện các mô hình liên kết trong sản xuất, dồn đổi tích tụ ruộng đất xây dựng cánh đồng lớn còn hạn chế; kinh tế tập thể chưa phát triển mạnh; nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp còn hạn chế...

Xuất phát từ tình hình thực tế và yêu cầu phát triển trong tương lai, cần củng cố và điều chỉnh toàn diện các hoạt động sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, đảm bảo có hiệu quả và hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Việc UBND huyện trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết về việc thông qua Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đắk Tô là cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

2. Ý kiến của Ban Kinh tế - Xã hội: Đề nghị UBND huyện bổ sung làm rõ một số nội dung của Đề án kèm theo Tờ trình như sau:

- Đề nghị xem xét điều chỉnh lại nội dung hỗ trợ và kinh phí thực hiện cho phù hợp giữa Tờ trình, Đề án và phụ biểu kèm theo³.

- Một số mục tiêu của Đề án trong giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 khá cao và rất khó thực hiện. Đề nghị phân tích làm rõ và tính khả thi của các chỉ tiêu: cây ăn quả, mắc ca, dược liệu, trang trại chăn nuôi, trồng rừng... Trên cơ sở đó, điều chỉnh lại các chỉ tiêu cho phù hợp, tính toán xác định lại tổng nhu cầu vốn thực hiện và đề ra các giải pháp phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu đề ra.

- Về việc hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp phần ngân sách địa phương: Trong điều kiện ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn, đề nghị UBND huyện cần xác định mức hỗ trợ từ ngân sách cho từng nội dung phù hợp với các quy định hiện hành, tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách của địa phương trước khi HĐND huyện xem xét, quyết định.

- Về giải pháp chủ yếu thực hiện phát triển nông nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với nội dung Đề án, đồng thời, Ban nhấn mạnh một số nội dung như sau:

+ Để thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đề án, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và người dân trong đó nêu cao trách nhiệm của các cấp, các ngành nhất là UBND các xã, thị trấn; huy động tối đa các nguồn lực để lồng ghép thực hiện Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững.

³ Trong Tờ trình, Đề án có 08 nội dung hỗ trợ nhưng trong phụ biểu kèm theo có 07 nội dung; kinh phí thực hiện Đề án là 158.600 triệu đồng nhưng trong phụ biểu là 157.600 triệu đồng.

+ Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Đề án, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cần bám sát quan điểm, mục tiêu, định hướng chiến lược, các giải pháp toàn diện, đồng bộ, huy động tối đa các nguồn lực và sự tham gia vào các thành phần kinh tế để phát triển bền vững nông nghiệp của huyện nhà. Đồng thời, tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin, các cơ chế, chính sách hỗ trợ để đề xuất điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi kịp thời trong quá trình thực hiện Đề án.

+ Tiếp tục lồng ghép tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện với Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

II. Về dự thảo Nghị quyết:

Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo nghị quyết, đồng thời, Ban có một số ý kiến sau:

(1) Việc ban hành Nghị quyết về thông qua Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đăk Tô là cần thiết, phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

(2) Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị biên tập, sắp xếp lại bố cục, nội dung cho phù hợp với nội dung cơ cấu trong dự thảo Nghị quyết, theo hướng nêu nội dung trọng tâm, chủ yếu của Đề án gồm 05 mục chính sau: Mục tiêu, định hướng, nội dung hỗ trợ, kinh phí thực hiện và giải pháp chủ yếu thực hiện.

(3) Về phần căn cứ trong dự thảo nghị quyết: Đề nghị bổ sung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021)

- Đề nghị biên tập đúng tên văn bản Quyết định số 1261/QĐ-UBND, ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về ban hành Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

(4) Đề nghị UBND huyện tiếp thu, giải trình các nội dung trong báo cáo thẩm tra này và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện, hoàn chỉnh nội dung dự thảo nghị quyết cho phù hợp.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, kính trình Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khoá XIII, kỳ họp thứ 12 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT, BKTXH.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**

Châu Trọng Hóa